



นายสุภาสิต กัณฐสุทธิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดต้นตยาริณ) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวนักเรียน (รวมโควตา) เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564)



ชื่อ-นามสกุล	มหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชาที่ผ่านคัดเลือก	
 15. นางสาวฉัจฉรา ยี่พวง	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา สวัสดิการสังคม
 16. นางสาวพรศิริ ชัยวิเศษ	มหาวิทยาลัยทักษิณ	คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขา การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
 17. นายวงศ์กร พงษ์เป็ฟ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมทางการบริการ





ชื่อ-นามสกุล	มหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชาที่ผ่านคัดเลือก	
 18.นางสาวพรกนก โพธิ์แก้ว	วิทยาลัยเทคนิคตรัง	สาขาการตลาด
 19.นางสาวลลิตทิพย์ ตามทอง	วิทยาลัยเทคนิคตรัง	สาขาการตลาด
 20. นายชมภาพ ศรีชัย	วิทยาลัยเทคนิคตรัง	สาขาอาหาร




โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ซึ่งจัดการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับครูเจ้าของภาษาโดยตรงมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ได้จัดงานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมจีน “ วันตรุษจีน ” ขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่เรียนภาษาจีนได้นำความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนที่ได้รับจากห้องเรียน มาประมวลเป็นทักษะ จัดเป็นรูปแบบหลากหลายกิจกรรม นักเรียนทั้งโรงเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นการส่งเสริม สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุภาวิชิต กัญฐสุทธิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564)





กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง โดยงานทำความสะอาด ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะ ซึ่งให้ความรู้แก่นักเรียนในการจัดการขยะให้ถูกต้องและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสุภาวิชต์ กัณฐสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดต้นตยาภิรม) ร่วมให้ความรู้กับนักเรียนในครั้งนี้ (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564)



ชื่อ-นามสกุล	มหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชาที่ผ่านคัดเลือก	
 21.นางสาวพิชצרพร รักเหมื่อน	วิทยาลัยเทคนิคตรัง	สาขาอาหาร





การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

การดำเนินกิจกรรมของระดับชั้นปฐมวัย

กิจกรรมในการป้องกันโรคอย่างเข้มงวดและปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม อาทิ การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยจัดให้มีระยะห่างต่อบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร ทั้งกิจกรรมเข้าแถว กิจกรรมหน้าเสาธง การรับประทานอาหารกลางวัน การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)



การดำเนินการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน (จิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาภัยพิบัติ) กิจกรรมปลูกต้นกล้าจิตอาสา “ 1 ต้นกล้า 1 เขาวงกต ” ในสถานศึกษาในชุมชน ซึ่ง นายสุภาสิต กัญสุสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดต้นตยาภิรม) สนับสนุน ให้จัดทำเรือนเพาะชำกล้าไม้ในชุมชน (ไม้เศรษฐกิจ , ผลไม้ ฯลฯ) พร้อมทั้งแจกจ่ายให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและชุมชนนั้น นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้รับการแจกจ่าย ได้นำต้นกล้า ไปปลูกที่บ้าน รอบบริเวณบ้าน และชุมชน ส่วนต่อการสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์ ในการอนุรักษ์ต้นไม้นั้นพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป





สืบเนื่องในโอกาสของวัญวันเด็กแห่งชาติปี 2564 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ได้รับมอบแว่นตาจากท่านผู้ใหญ่ใจดี คุณคี่-คุณผิว ขวัญนิมิต คุณฉารี ขวัญนิมิต และ คุณกาญจนา ขวัญนิมิต ที่ได้มอบแว่นตาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีปัญหาสายตา เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่มีปัญหาด้านสายตาให้กลับมามองเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ นายสุภาวิช ภัฒฐสุทธิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้สังเกตเห็นว่าเด็กระดับชั้นปฐมวัย-ประถมศึกษาเป็นช่วงวัยสำคัญ ต่อพัฒนาการทางสายตา จึงได้สนับสนุนการตรวจคัดกรองสายตา เป็นการค้นหาภาวะผิดปกติ ทางสายตาและการมองเห็นของเด็กทุกคน ผ่านงานอนามัยโรงเรียน ประสานความร่วมมือ กับโรงพยาบาลตรังและศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครตรัง หากตรวจพบสายตาผิดปกติ จะมีการส่งต่อเข้ารับการรักษาวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์หรือทีมจะส่งต่อไป ในโอกาสนี้ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จึงขอขอบคุณ...ท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

